

**Bản tin**

# Sinh hoạt chi bộ



**BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY VINH PHÚC**

Số 12  
2024



Các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả tại lễ trao giải cuộc thi báo chí với chủ đề “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc.

Ảnh: Trà Hương - Dương Hà



Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các cá nhân tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)

Ảnh: Khánh Linh

**Bìa 1:** Các đồng chí: Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 35 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Khánh Linh

## CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ CHÍNH SÁCH CÁN BỘ

Cách đối với cán bộ là một điều trọng yếu trong sự tổ chức công việc. Cách đối với cán bộ có khéo, có đúng thì mới thực hiện được nguyên tắc: “Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc”.

*Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 5, tr.324.*

Không phải vài ba tháng, hoặc vài ba năm, mà đào tạo được một người cán bộ tốt. Nhưng cần phải công tác, tranh đấu, huấn luyện lâu năm mới được. Trái lại, trong lúc tranh đấu, rất dễ mất một người cán bộ. Vì vậy, Đảng phải thương yêu cán bộ.

*Sách đã dẫn (Sđd), tập 5, tr.322.*

Phải cho họ điều kiện sinh sống đầy đủ mà làm việc. Khi họ đau ốm, phải có thuốc thang. Tùy theo hoàn cảnh mà giúp họ giải quyết vấn đề gia đình. Những điều đó rất quan hệ với tinh thần của cán bộ, và sự thân ái đoàn kết trong Đảng.

*Sđd, tập 5, tr.316.*

Phải luôn luôn dùng lòng thân ái mà giúp đỡ, lãnh đạo cán bộ. Giúp họ sửa chữa những chỗ sai lầm. Khen ngợi họ lúc họ làm được việc.

*Sđd, tập 5, tr.314.*

Vì vậy, muốn cán bộ làm được việc, phải khiến cho họ yên tâm làm việc, vui thú làm việc...

*Sđd, tập 5, tr.319.*

Thương yêu là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm. Là giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn sinh hoạt, ngày thường thì điều kiện dễ chịu, khi đau ốm được chăm nom, gia đình họ khỏi khó khăn, v.v..

*Sđd, tập 5, tr.322.*

Về việc thực hiện chính sách cán bộ, đào tạo, cất nhắc cán bộ, việc khen thưởng trong quân đội và vấn đề ưu đãi gia đình thương binh, liệt sĩ, quân nhân phục viên, Đảng và Chính phủ sẽ chú ý hơn nữa.

*Sđd, tập 10, tr.489.*

Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu.

*Sđd, tập 5, tr.313.*

Cố nhiên là Đảng, Chính phủ trong lúc cân nhắc phải công bằng hợp lý, nhưng đảng viên ta, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng rất đông, có hàng mấy vạn người không phải luôn luôn xếp đặt hợp lý được. Cố nhiên phải tìm cách làm cho công bằng hợp lý, nhưng cũng khó hoàn toàn.

*Sđd, tập 10, tr.606-607.*

## CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW, NGÀY 11/12/2024 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT ẤT TỶ NĂM 2025

**Đ**ất nước ta đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cùng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, cả nước đang tập trung tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế và động lực mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm, Ban Bí thư yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", đẩy mạnh thực hiện các chương trình giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công

với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chúc sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với nếp sống văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Các địa phương căn cứ vào khả năng, điều kiện, tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

3. Tăng cường công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực; không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các địa phương; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không tham gia các hoạt động mê tín; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công (trừ việc tham gia với danh nghĩa cá nhân); không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi... Thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm, nhất là quy định về

không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

4. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, duy trì môi trường hòa bình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá, xã hội của đất nước. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ; bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh...; quan tâm chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp. Chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ Nhân dân và đồng bào ở nước ngoài về quê đón Tết. Tăng cường hướng dẫn, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp Tết.

5. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng gắn với các hoạt động vui xuân, đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, tự hào trong toàn xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước sau 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết;

nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

6. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc hoàn thành sớm việc tổng kết công tác năm 2024 trong tháng 12/2024, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 10/1/2025. Từng cơ quan, đơn vị rà soát các công việc trước khi nghỉ Tết, không để chậm tiến độ. Bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết. Các cơ quan, tổ chức phải bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường ngay sau đợt nghỉ Tết, tập trung triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm, nhất là thực hiện đúng tiến độ việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng tốc, bút phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị này. □

## **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ, UY TÍN, ĐỔI MỚI VÌ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI**

*Ngày 02/12/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 175-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tuyên truyền những nội dung chủ yếu sau:*

**T**uyên truyền truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 95 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và quyết tâm đi theo con đường mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối đã lựa chọn; tập trung nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của dân tộc và cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là những thành tựu vĩ đại sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Phân tích thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới; những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền bảo đảm Đảng là người cầm lái vĩ đại, đưa dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội của Đảng, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa XIII) về **đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”** gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định quyết tâm **đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh**. Làm sâu sắc quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết: **“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn mới”** và bài viết **“Xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”**, trong đó, nhấn mạnh 04 công tác trọng tâm: (1) Thống nhất nhận thức và thực hiện cho nghiêm phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; (2) Tập trung tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng, thực sự là hạt nhân trí tuệ, là “bộ tổng tham mưu”, đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước; (3) Đổi mới mạnh mẽ việc ban hành và quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực sự là “tế bào” của Đảng; (4) Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Đảng.

Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phản ánh các hoạt động xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ, các hoạt động phục vụ, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phân tích sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự tại các cuộc họp Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng; các hoạt động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.

Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó làm rõ những giải pháp về tuyên truyền giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh, đấu tranh với bệnh “đùn đẩy, sợ trách nhiệm”; các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết quả, hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng, chống tham nhũng Trung ương, cấp tỉnh. Chú ý phân tích yêu cầu,

nhiệm vụ trong các bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “*Phát huy tính Đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam*”; về phòng, chống tham nhũng và chống lãng phí. Nhấn mạnh quan điểm: “*Kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng với phương châm “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”*”.

Phân tích, làm rõ tính cấp thiết, mục đích, ý nghĩa và lộ trình triển khai 03 đề án, dự án quan trọng hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: (1) Đề án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; (2) Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; (3) Dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới Khu Nhà khách Hồ Tây.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sỹ, người  
(Xem tiếp trang 15)

# NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 -2030 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

## Về những vấn đề chung

- Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; 95 năm lịch sử vẻ vang và sự phát triển, lớn mạnh của Đảng qua các kỳ Đại hội; những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, nhất là những thành tựu vĩ đại sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước trên các lĩnh vực; những kết quả từ tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, những phương thức mới, mô hình, nhân tố mới xuất hiện trong thực tiễn tạo nền tảng cho việc tiếp tục nghiên cứu, hoạch định đường lối phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Luận giải, làm rõ cơ hội và thách thức, những vấn đề mới đặt ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực, trong nước hiện nay; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới đất nước.

- Quán triệt, tuyên truyền, phân tích sâu sắc nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban đảng Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và Quy chế Bầu cử trong

Đảng; phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhất là đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ những nội dung mật) tại các cuộc làm việc của các Tiểu ban Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các cuộc làm việc giữa các Đoàn công tác của các Tiểu ban với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; các văn bản chỉ đạo triển khai của các cấp ủy đảng về các nội dung trên.

- Tuyên truyền các chủ đề lớn, trọng tâm: (1) *Niềm tin mới, khí thế mới*, (2) *Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế đất nước sau 40 năm đổi mới*, (3) *Thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới* theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tuyên truyền, làm rõ 07 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, gồm: Cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyển đổi số; chống lãng phí; cán bộ và kinh tế.

Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tính cấp thiết và kết quả triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp



tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo lộ trình, kế hoạch đề ra; các giải pháp, định hướng tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, rào cản về thể chế, khơi thông mọi nguồn lực, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình; nỗ lực, quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2024, 2025, nhất là kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các phong trào thi đua yêu nước, các công trình thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo động lực mới, khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhất là các quan điểm: *“trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”,* quan điểm mới về đấu tranh phòng, chống

lãng phí, coi đây là cuộc chiến chống “giặc nội xâm” có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với tuyên truyền ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về *chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới* và Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về *tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.*

- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; sự quan tâm, ủng hộ của bạn bè quốc tế về sự kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và những chủ trương, quyết sách của Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; nhất là lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng... của cán bộ, đảng viên.

### **Về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030**

- Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh địa phương, đất nước diễn ra đại hội đảng bộ các cấp; các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ

các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội. Làm rõ trong dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp những yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ gắn với những chủ trương, quyết sách phát triển lớn của đất nước, nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển 6 vùng chiến lược; những đột phá để tăng tốc bước vào kỷ nguyên mới.

- Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phản ánh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, chú trọng xử lý tốt những vấn đề phức tạp, nhạy cảm dễ tạo thành điểm nóng, bức xúc trong Nhân dân, các vấn đề khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân.

- Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự đại hội; chú trọng tuyên truyền việc tổ chức đại hội điểm; hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; không khí, kết quả thảo luận dân chủ và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

- Tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.

- Phản ánh ý kiến đóng góp, sự quan tâm, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cả nước hướng về đại hội đảng bộ các cấp.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của đại hội đảng bộ các

cấp và công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

### **Về Đại hội XIV của Đảng**

- Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm của Đại hội XIV của Đảng, tập trung khẳng định và nêu bật tâm vóc, ý nghĩa lịch sử Đại hội XIV của Đảng là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước và dân tộc ta, khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

- Phân tích, nêu bật những kết quả đạt được; khó khăn, hạn chế; bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026; những thành tựu lý luận lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 40 năm đổi mới đất nước.

- Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng, nhất là công tác xây dựng Văn kiện đại hội Đại hội XIV của Đảng và công tác nhân sự Đại hội. Chú trọng phân tích, làm rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, cơ chế, các tiêu chí sàng lọc trong công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tuyên truyền, phân tích, lý giải, làm sâu sắc về mặt lý luận và thực tiễn những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV; phân tích, nêu bật quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nội dung định hướng chiến lược về phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, các nhiệm vụ

trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước.

Phân tích sâu sắc ý kiến chỉ đạo về công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự của đồng chí Tổng Bí thư tại các phiên họp Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, trong đó nhấn mạnh quan điểm Báo cáo chính trị của Đại hội XIV phải là công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn; công tác nhân sự Đại hội XIV là công việc hệ trọng “then chốt” của “then chốt”, phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, khách quan, các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng; khẳng định việc lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ các mặt, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ và tiêu chí cơ bản để đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với công việc; việc xác định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV căn cứ chủ yếu vào yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình và yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, đặc biệt là phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, không thuần túy chạy theo số lượng.

- Làm rõ trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; các tham luận, các quyết định của Đại hội; kết quả bầu

cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nghị quyết và nội dung các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV của Đảng.

- Phản ánh không khí đoàn kết, dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội; tình cảm của các tầng lớp Nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, sự quan tâm của các đảng, các nước và tổ chức quốc tế về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là mong muốn của đảng viên và quần chúng Nhân dân đối với Đảng và Đại hội XIV của Đảng.

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; dư luận tích cực của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIV; các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIV của Đảng.

- Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; nhất là tinh thần quyết tâm, quyết liệt, những cách làm hay, sáng tạo, đột phá của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. □

*(Trích Hướng dẫn số 176-HD/BTGTW, ngày 17/12/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng)*

## TẬP TRUNG LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

○ **PHAN THANH NAM**  
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

**Đ**ại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức thành công đại hội, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc của Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 -2030. Đến nay, tất cả các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã ban hành kế hoạch về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, nhất là nội dung về xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; đề ra lộ trình cụ thể, gắn với phân công rõ nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Ban hành hướng dẫn một số nội dung về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là hướng dẫn cụ thể về xây dựng đề án nhân sự, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng



*Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030*

cấp ủy viên; trình tự, quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; ủy ban kiểm tra cấp ủy và nhân sự lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc đại hội; ban hành kế hoạch, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên của tiểu ban nhân sự đại hội. Xem xét, lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm và tham mưu ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội điểm ở các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời tiến hành rà soát, phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; ủy ban kiểm tra cấp ủy; các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030, các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 -2031, bố trí, sắp xếp cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, phù hợp với cơ

cấu, năng lực, sở trường gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tập trung quyết liệt chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của UBND tỉnh.

Thời gian từ nay đến khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không còn nhiều, để tổ chức thành công đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

*Một là*, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kịp thời cập nhật, cụ thể hóa các định hướng chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc biệt là chủ trương sửa đổi, bổ sung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị.

*Hai là*, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội đảm bảo các mục đích, yêu cầu đề ra; văn kiện phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời phải tập trung xây dựng, hoàn thiện phương án, đề án nhân sự trình đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng quy trình quy định; đặc biệt phải thực hiện tốt yêu cầu khi xây dựng phương án nhân sự là được không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài; kiên quyết không để “lọt” vào cấp ủy khóa mới những người: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định

đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết; né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, “lợi ích nhóm”, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

*Ba là*, kết hợp chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp gắn với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp tổ chức bộ máy, của hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để đảm bảo sau đại hội, sau sắp xếp “bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân”.

*Bốn là*, thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những thành tựu của đất nước, của tỉnh, địa phương và đơn vị đạt được trong thời gian qua; những tư tưởng, chỉ đạo chiến lược, chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh trong giai đoạn tới, qua đó tạo cục diện “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy vai trò, trách nhiệm, sức mạnh của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua  
(Xem tiếp trang 18)

# KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

○ **HOÀNG LONG BIÊN**

*Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải*

**X**ác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mỗi địa phương, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, coi công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Trong năm 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban An toàn giao thông quốc gia; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, chương trình liên quan đến trật tự, an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, chính quyền địa phương cùng sự tham gia, vào cuộc của các tổ chức xã hội, đoàn thể và nhân dân đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giám sát và bảo đảm



*Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông*

an toàn giao thông. Các phong trào “Tự quản về an toàn giao thông” được phát động và nhân rộng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức đoàn thể xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trực quan bằng pano, băng-rôn, khẩu hiệu, áp - phích trên các tuyến giao thông trọng điểm và khu vực đông dân cư; xây dựng và triển khai các nội dung tuyên truyền trên internet qua Trang tin điện tử và các kênh truyền truyền trên mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube). Các nội dung tuyên truyền tập

trung vào chủ đề của năm An toàn giao thông; các nội dung về xây dựng văn hoá giao thông an toàn: ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông an toàn; đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; hướng tới tinh thần thượng tôn pháp luật; pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phải được thực thi một cách nghiêm minh, nhất quán; mọi cá nhân, tổ chức đều hiểu rõ được các quy định pháp luật, nghĩa vụ, trách nhiệm và nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật khi tham gia vào các hoạt động giao thông, vận tải. Do đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa, ứng xử khi tham gia giao thông đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần làm cho hoạt động giao thông văn minh và an toàn hơn.

Nhờ vậy, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo báo cáo của Công an tỉnh, 11 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 285 vụ tai nạn giao thông, làm 127 người chết, 219 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng trên 3,7 tỷ đồng. So với mốc thời gian cùng kỳ 11 tháng năm 2023, tăng 04 vụ, giảm 15 người chết, giảm 17 người bị thương. Với kết quả trên, mặc dù chưa đạt được việc giảm cả 3 tiêu chí thống kê tai nạn giao thông nhưng cũng đã có 02 tiêu chí quan trọng đạt yêu cầu đề ra, đó là giảm số người chết và bị thương.

Có được kết quả đó là do: Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì tăng cường công tác quản lý, duy tu, bảo vệ hành lang an toàn giao thông thông thoáng, không bị lấn chiếm nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong các dịp lễ, tết. Sở

Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo trì các tuyến giao thông đường bộ, trong đó công tác vệ sinh mặt đường, khơi thông cống rãnh được thực hiện thường xuyên, đảm bảo mặt đường êm thuận, lề sạch, rãnh thông cho người và phương tiện tham gia giao thông. Công tác rà soát, kiểm tra, khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ được tiến hành liên tục. Thường xuyên rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, điểm đen, các yếu tố bất hợp lý về tổ chức giao thông để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Qua số liệu tổng hợp từ Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, đến nay, trên địa bàn tỉnh không phát sinh các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, điểm đen, các yếu tố bất hợp lý về tổ chức giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức giao thông, giải quyết các kiến nghị về tổ chức giao thông trên các tuyến đường.

Công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ được tăng cường. 11 tháng năm 2024, lực lượng Thanh tra giao thông đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân có liên giải tỏa trên 15 nghìn m<sup>2</sup> lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ; tháo dỡ các mái che, tạm giữ nhiều vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ (như biển quảng cáo, cột điện, cây chống,.. và nhiều vật dụng khác).

Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông được duy trì. Lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông thực hiện công tác tuần tra,

kiểm soát và xử lý vi phạm nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả và “không có vùng cấm”. Việc sử dụng hệ thống phạt nguội đã góp phần nâng cao tính hiệu quả và nghiêm minh trong việc xử lý vi phạm. Trong 11 tháng năm 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức 9.666 ca tuần tra, kiểm soát phát hiện 38.504 trường hợp vi phạm, tương ứng với số tiền hơn 78,6 tỷ đồng, tạm giữ 13.557 phương tiện và 25.322 giấy tờ xe (so với cùng kỳ năm 2023 giảm 417 ca tuần tra kiểm soát, giảm 4.059 trường hợp vi phạm, giảm hơn 4 tỷ đồng tiền phạt, tăng 106 phương tiện tạm giữ, giảm 3.457 giấy tờ tạm giữ). Đặc biệt trong đó có 1.877 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và tiến hành gửi 175 thông báo đảng viên vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Qua các lỗi vi phạm được lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính có thể thấy, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế. Hành vi vi phạm về nồng độ cồn trong hơi thở/máu của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông với người vi phạm chủ yếu là nam giới, có độ tuổi nằm trong lứa tuổi thanh niên và trung niên chiếm tỷ lệ lớn (trên 25% trong tổng số biên bản).

Ngoài việc thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện 03 kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã phát hiện và xử lý đối với gần 400 lượt vi phạm, số tiền xử phạt trên 1,6 tỷ đồng, tước quyền sử dụng có thời hạn Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Phù hiệu kinh doanh vận tải đối với trên 80 trường hợp, tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm. Đến thời điểm hiện tại việc kiểm soát xe coi nói

kích thước thành thùng, quá tải đã được duy trì, các xe vận chuyển vật liệu rời để rơi vãi cơ bản đã được xử lý, chất lượng xe vận chuyển học sinh, công nhân tại các khu công nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường sắt, tiến tới xóa bỏ 12 lối đi tự mở, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì, đôn đốc, phối hợp với UBND các huyện, thành phố có đường sắt đi qua xử lý dứt điểm các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn quản lý. Đến nay đã xóa bỏ được 08/12 lối đi tự mở. Hiện nay, UBND tỉnh hiện đang thực hiện đầu tư 2 tuyến đường bộ song song với đường sắt, có điểm đầu từ ranh giới Hà Nội - Vĩnh Phúc thuộc phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, đi dọc 2 bên đường sắt Quốc gia Hà Nội - Lào Cai đến cầu Hạc Trì giáp ranh tỉnh Phú Thọ, với quy mô tối thiểu đạt đường cấp III đồng bằng. Sau khi hoàn thành, 04 lối đi tự mở còn lại sẽ được xóa bỏ. Tuyến đường bộ sẽ ngăn cách đường sắt với các khu vực dân cư xung quanh, hành lang an toàn giao thông đường sắt sẽ được đảm bảo.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong năm 2025 và các năm tiếp theo, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải tiếp tục tham mưu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường các giải pháp bảo đảm điều kiện an toàn



giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông vừa thi công, vừa khai thác; tăng cường bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý triệt để, kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông hình thành trong quá trình khai thác, sử dụng hạ tầng giao thông; có giải pháp bền vững trong xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm các bến đò ngang, phương tiện vận chuyển hành khách trên sông, hồ. Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong xây dựng, thực thi pháp luật; cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; tập trung tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số với các nội dung phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền, dân tộc; vận động,

hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả và hiệu lực quản lý, điều hành trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của các cơ quan quản lý nhà nước, các lực lượng chức năng, nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, đăng ký, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép đối với người và phương tiện giao thông; tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm, tiêu cực liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông; phát huy hiệu quả việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải. □

## ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ...

(Tiếp theo trang 5)

lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiến tặng tài liệu, tư liệu, hiện

vật về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhân vật lịch sử. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, nhất là trước, trong và sau thời điểm xử lý các vụ án lớn có nhiều cán bộ cấp cao vi phạm, thời điểm đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Phản ánh các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở. □

# BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI CUNG CẦU, BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM 2024 VÀ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỶ 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

○ **NGUYỄN NGỌC PHI**  
Phó Giám đốc Sở Công thương

Tính chung 11 tháng năm 2024, tuy còn gặp nhiều khó khăn do xu hướng thắt chặt chi tiêu, cạnh tranh về giá, chi phí đầu vào còn cao...; Cùng với đó, cơn bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, hạ tầng kinh tế - xã hội và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ở các tỉnh phía bắc, làm suy giảm hệ thống thương mại, đầu tư, sản xuất và tiêu dùng, song lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024 tiếp tục tăng trưởng tốt; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 ước tăng 11,04% so với năm 2023; hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn phát triển mạnh so với năm 2023: Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 16,3 tỷ USD, tăng 12,55% so với năm 2023; Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 16.97 tỷ USD, tăng 30,05% so với năm 2023. Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh ổn định, lượng hàng hóa phong phú và lưu thông tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Những kết quả phát triển thương mại, dịch vụ đã góp phần quan trọng quyết định vào tăng trưởng chung của tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống Nhân dân.

Thời điểm cuối năm, dự báo nhu cầu mua sắm của người dân sẽ ngày càng tăng mạnh, để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua



*Siêu thị Co.opmart Vĩnh Phúc sẵn sàng nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025*

sắp của nhân dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đã chủ động sản xuất, dự trữ nguồn hàng đảm bảo hàng hóa chất lượng và giá cả hợp lý, cùng với chính sách khuyến mại, kích cầu tiêu dùng mua sắm trong nhân dân, ngay từ đầu tháng 10/2024, các doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh cho dịp cao điểm cuối năm. Đến nay, lượng hàng hoá được các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh chuẩn bị để cung ứng đã đạt trên 80% nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời, các đơn vị đều đã có phương án tài chính cũng như lộ trình tiếp tục nhập hàng hoá để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu tiêu dùng vào dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; các doanh nghiệp đều cam kết không tăng giá trong dịp cao điểm và đưa ra nhiều chính sách

khuyến mại, giảm giá để kích thích tiêu dùng, mua sắm của người dân, ưu tiên các sản phẩm chất lượng. Ngoài ra, một số trung tâm thương mại, siêu thị như: Siêu thị GO! Vĩnh Phúc, Co.opmart Vĩnh Phúc... đang thực hiện bán hàng lưu động mặt hàng thiết yếu, thực hiện cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, kèm nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng, giảm giá trực tiếp trên sản phẩm để vừa kích cầu tiêu dùng vừa đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thị trường.

Để góp phần bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-SCT, ngày 11/12/2024 về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ trên địa bàn tỉnh khoảng gần 3 nghìn tỷ đồng và được dự kiến phân bổ giá trị hàng hóa sản xuất, dự trữ phục vụ Tết 2025 cụ thể đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch tài chính và chuẩn bị hàng hóa. Đồng thời, Sở Công Thương đã phối hợp với các địa phương tổ chức các hội chợ kích cầu tiêu dùng tại các huyện, thành phố; như Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Hồng-Vĩnh Phúc năm 2024 diễn ra từ ngày 09/12 đến 15/12/2024 với gần 300 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia... Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cấp quốc gia có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội tốt để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc với các tỉnh trong cả nước; đồng thời cũng là dịp để các doanh

niệp trao đổi thông tin thương mại, là cầu nối giúp các tỉnh, doanh nghiệp giới thiệu tiềm năng phát triển các sản phẩm đặc trưng có thể mạnh, các ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP của địa phương mình. Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Hồng Vĩnh Phúc năm 2024 cũng được tổ chức đúng vào dịp Bộ Công Thương tổ chức Chương trình “*Khuyến mại tập trung quốc gia 2024*”, qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại trong nước, hưởng ứng thiết thực cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”.

Cùng với việc khảo sát, nắm bắt thị trường, Sở Công Thương đang tăng cường công tác khảo sát, nắm bắt tình hình biến động về giá cả, nguồn cung, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân để chủ động nắm thông tin, những mặt hàng có thể làm tăng- giảm nguồn cung qua đó tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời các giải pháp bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Ất Tỵ Năm 2025. Tích cực vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chủ động nghiên cứu thị trường, ký hợp đồng cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng, số lượng, rõ ràng về xuất xứ, nguồn gốc, giá cả hợp lý. Đối với nguồn nông sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương dự kiến nhu cầu và xây dựng phương án liên kết, cung ứng, đáp ứng nhu cầu dịp Tết. Ngành Công thương phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng tăng cường khảo sát nguồn cung từ các chuỗi cửa hàng của thủ đô Hà Nội.

Các cơ quan chức năng, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán

hàng cấm, hàng nhập lậu; chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, chú trọng vào các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết. Đồng thời, kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, quy định về an toàn thực phẩm, hành vi đầu cơ, găm hàng, liên kết độc quyền, lợi dụng nhu cầu tăng cao trong các dịp Tết để nâng giá, trục lợi bất chính; xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh kiểm tra hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử và nền tảng số; giám sát, kiểm tra, kiểm soát doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi vi phạm quy định về thời gian bán hàng, niêm yết giá, không bán theo giá niêm yết, bảo vệ tốt nhất quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 không còn nhiều, để đảm bảo nguồn cung cũng như kích cầu tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường, hàng hóa phong phú, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, Ngành Công thương Vĩnh Phúc tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

*Thứ nhất*, tăng cường phân tích, dự báo thị trường và đẩy mạnh công tác truyền thông thị trường, thông tin kịp thời các đợt khuyến mãi tiếp thị, các đợt kích cầu tiêu dùng đến với nhân dân.

*Thứ hai*, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 113/KH-SCT, ngày 11 tháng 12 năm 2024 về Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

*Thứ ba*, tiếp tục đẩy mạnh việc, hỗ trợ và thực hiện xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, thông tin sản phẩm, trong đó, tổ chức Hội chợ Hoa xuân 2025 và kích cầu tiêu dùng...□

## TẬP TRUNG LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI...

(Tiếp theo trang 11)

khó khăn, thách thức, tăng tốc, bức phá, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng cấp mình để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc.

*Năm là*, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trong việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và cấp ủy cấp trên về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo dõi, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn, kịp thời xem xét, giải quyết, xử lý có hiệu quả những

tình huống phát sinh. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối về quốc phòng, an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội. Sau đại hội cần làm tốt việc phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; thực hiện tốt và kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định; có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.□

## TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen; trong đó khó khăn, thách thức là chủ yếu. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,52%, cao hơn bình quân chung cả nước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt khoảng 173 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2023. Thu ngân sách ước đạt 30.468 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 25.068 tỷ đồng đạt 95,1% dự toán. Thu hút đầu tư tiếp tục được duy trì và đạt kết quả cao, đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 600 triệu USD, tăng 50% so với kế hoạch, qua đó tiếp tục khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư với tỉnh. Tiếp tục giữ vị trí nhóm đầu cả nước về chất lượng giáo dục và thực hiện chính sách an sinh xã hội; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới toàn tỉnh còn 0,44%. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện việc miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh. Thị trấn Tam Đảo tiếp tục đạt danh hiệu “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới 2024”. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị đối với các di tích lịch sử được quan tâm thực hiện. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành chú trọng triển khai. Toàn tỉnh đã có 04/09 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 42 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 200 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác quân sự - quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp. Các tình huống về an ninh, trật tự, thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm cứu nạn được xử lý kịp thời, hiệu quả, nhất là chỉ đạo huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống khắc phục hiệu quả hậu quả cơn bão số 03, sớm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh tại các khu vực bị ảnh hưởng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc phức tạp đã và đang được chỉ đạo giải quyết có hiệu quả.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 2 con số, vượt mục tiêu đề ra và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu ở mức cao nhất, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp quản lý thu, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu thu ngân sách nhà nước hoàn thành và vượt chỉ tiêu đặt ra. Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước, nhất là chi thường xuyên để dành nguồn lực cho chi đầu tư phát triển và thực hiện chính sách về con người. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư để sớm đưa vào sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng, tăng thu ngân

sách, giải quyết việc làm. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. Tập trung triển khai sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống thiên tai. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, nhất là việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng, phát triển văn hóa, thể dục, thể thao... □

## TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 91-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**N**gày 11/12/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 247-KH/TU về thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với mục tiêu chung là: Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của tỉnh, đảm bảo đủ trường lớp và trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Phát triển mạng lưới cơ sở

giáo dục thường xuyên theo hướng giáo dục mở, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi người dân, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Hoàn thiện hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, đảm bảo đủ năng lực, quy mô, đáp ứng nhu cầu tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ giáo dục có chất lượng cho người khuyết tật. Tuyển dụng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý chuẩn về trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết, chủ động thích ứng với nền giáo dục mở, tiên tiến; cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang, hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, thân thiện theo xu thế hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, trọng tâm là “phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật”, mục tiêu xây dựng con người Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, đồng thời sẵn sàng thích ứng, gia nhập vào quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

*Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:* Phấn đấu 100% trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó 30% đạt chuẩn mức độ 2; 100% phòng học được kiên cố hóa. Duy trì, nâng cao các điều kiện đảm bảo nhằm củng cố vững chắc chất lượng phổ cập giáo dục: phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 tuổi và 4 tuổi. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 1 đạt từ 99,96%, mức độ 2 đạt từ 99,99% trở lên. Phấn đấu 90% gia đình, 80% dòng họ được công nhận là gia đình học tập, dòng họ học tập. 100% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn theo Luật giáo dục 2019;

100% cán bộ quản lý, giáo viên ứng dụng, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và thiết bị dạy học hiện đại vào các hoạt động quản lý, dạy học, giáo dục.

Để đạt được mục tiêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: (1) Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; (2) Nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về giáo dục và đào tạo. (3) Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên. (4) Tập trung đầu tư hiện đại hoá giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. (5) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, thúc đẩy xã hội học tập và học tập suốt đời; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. (6) Phát triển, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. (7) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục và đào tạo. (8) Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. (8) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo. □

## **TỈNH ỦY TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII**

**S**áng 24/12/2024, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp và phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Các đồng chí: Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thành phố.

Những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nội dung quan trọng, nghiêm túc quán triệt triển khai quyết liệt, bài bản; bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn, đáp ứng mục đích, yêu cầu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 10/10 nhiệm vụ, giải pháp chung đề ra tại Nghị quyết. Kịch bản sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm được 138 đầu mối phòng, ban và tương đương thuộc các cơ quan cấp tỉnh; giảm 10 phòng chuyên môn cấp huyện, giảm 137 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 16 xã, 142 thôn, tổ dân phố. Một số cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp đơn ngành, đơn lĩnh vực được sắp xếp lại theo mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực tạo sự liên thông thống nhất trong giải quyết công việc.

Việc quản lý, sử dụng biên chế đã được tất cả các cơ quan thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, bằng và thấp hơn chỉ tiêu biên chế được giao. Việc tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức đều căn cứ theo vị trí việc làm được phê duyệt bảo đảm khoa học, minh bạch. Bên cạnh việc thực hiện

các chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương, tỉnh đã ban hành các chính sách riêng hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng do đó việc tinh giản biên chế của tỉnh đạt kết quả tốt. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã cắt giảm 4.563 chỉ tiêu so với năm 2015. Các giải pháp về cải cách hành chính, cải cách công vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp và phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong thời gian tới, tỉnh dự kiến kết thúc hoạt động của các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh, một số tổ chức Đảng, cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh; thành lập mới Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; sáp nhập, hợp nhất, sắp xếp đầu mối bên trong cơ quan Đảng, Nhà nước.

Cụ thể, đối với các cơ quan, khối Nhà nước, tiến hành hợp nhất: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ; chuyển nhiệm vụ đối với 03 Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương tương ứng với sắp xếp của bộ, ngành; sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của 03 cơ quan được duy trì giữ nguyên là Sở: Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh. Nghiên cứu hợp nhất, sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, các quỹ tài chính, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện.

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đồng ý với báo cáo của tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp và phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, nhấn mạnh, trước khi có Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thực hiện Đề án 01 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và là tỉnh đầu tiên có chính sách hỗ trợ đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nhờ đó, bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh cơ bản tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động chưa cao. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh đã giảm được nhiều đầu mối nhưng nhìn chung còn công kênh, nhiệm vụ, chức năng quyền hạn, mối quan hệ của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự rõ ràng, còn tình trạng chồng chéo, trùng lặp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các sở, ngành thuộc diện sắp xếp tổ chức họp bàn để thống nhất đề xuất phương án sắp xếp; chủ động kiểm kê tài sản công, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả trụ sở, tài sản của các cơ quan sau sáp nhập, tránh dôi dư, lãng phí; tham mưu xử lý người đứng đầu ko thực hiện việc sắp xếp hoặc lợi dụng việc sắp xếp để tham nhũng; kiên quyết thực hiện tinh giảm đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức yếu, kém. Lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị phải làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức thuộc cơ quan đơn vị mình quản lý. Lãnh đạo thường trực Tỉnh ủy luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ để xem xét, bố trí công việc, nhiệm vụ phù hợp với phương châm thực hiện công khai, minh bạch dựa trên các tiêu chí rõ ràng, đánh giá đúng người, đúng việc; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với



các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp về bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh; nghiên cứu xây dựng tiêu chí lựa chọn cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị diện sáp nhập để bàn bạc, thảo luận công khai minh bạch về công tác cán bộ, phù hợp với năng lực, sở trường, uy tín; nghiên cứu chính sách đặc thù của tỉnh trên cơ sở hài hòa với chính sách của Trung ương, bảo đảm đời sống cán bộ sau sắp xếp nhằm tạo sự ủng hộ của cán bộ đối với việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Vĩnh Phúc sẽ triển khai khẩn trương, quyết liệt cao độ với tinh thần không bàn lùi, chỉ bàn làm, bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực. Do vậy, các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp cần nêu gương tinh thần ủng hộ, quyết tâm thực hiện việc sắp xếp, dũng cảm, chịu hy sinh vì lợi ích chung để tỉnh sát cánh trong kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc. □

## **TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ HAI, NĂM 2024**

**T**rong các ngày 20-21/12/2024, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ hai, năm 2024 (Techfest VinhPhuc 2024) với chủ đề “Vĩnh Phúc - tiên phong sáng tạo, khát vọng đổi mới”. Đây là sự kiện đánh dấu những nỗ lực của tỉnh trong việc thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng phát triển kinh tế tri thức và công nghiệp hiện đại.

Với vai trò là cầu nối, Techfest VinhPhuc 2024 tập trung vào việc xây

dựng mạng lưới kết nối giữa các startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách. Sự kiện không chỉ tạo cơ hội để các ý tưởng sáng tạo được giới thiệu, phát triển mà còn mở ra không gian đối thoại về chính sách, góp phần kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Sự kiện được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút 600 đại biểu dự trực tiếp và hàng nghìn đại biểu tham dự trực tuyến. Bên cạnh sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, sự kiện còn quy tụ các chuyên gia, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 2, năm 2024 là một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, là tiền đề để tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo định hướng của Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương có truyền thống đổi mới sáng tạo; là quê hương của "cha đẻ khoán 10" - Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - người con ưu tú của Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Phúc và là người tiên phong đổi mới, sáng tạo trong nông nghiệp ở Việt Nam. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội. Với những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, Vĩnh Phúc đã tích cực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bình quân giai đoạn 1997-2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng trên 10% (có năm tăng trên 20%), cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng; đóng góp của khoa học, công nghệ trong tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021- 2024 của tỉnh ước đạt 45%. Để phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở

thành một trong những tỉnh có hệ sinh thái năng động trên cả nước và dần vươn ra khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tạo tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc tăng tốc, bứt phá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Techfest VinhPhuc 2024 kỳ vọng sẽ mang lại những cơ hội kết nối sâu rộng giữa các startup và hệ sinh thái khởi nghiệp; sự đồng hành, chia sẻ từ các chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước và đặc biệt là tinh thần sáng tạo không ngừng, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển bền vững cho cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung.

Nhân dịp này, sự kiện đã tri ân các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ hai, năm 2024.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ ký kết giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, Tập đoàn FPT về phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ địa phương; hợp tác chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; các hoạt động nhu hội thảo chuyên đề “Đổi mới sáng tạo - Kết nối doanh nghiệp”; trưng bày 80 gian hàng sản phẩm từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu khác. Ngoài các hoạt động chính, sự kiện còn tổ chức các phiên tư vấn khởi nghiệp, kết nối hợp tác đầu tư và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp giữa các startup và nhà đầu tư. □

## KỶ HỌP THỨ 19 HĐND TỈNH KHÓA XVII XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Từ ngày 10 - 12/12/2024, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 19, tại kỳ họp HĐND tỉnh đã xem

xét biểu quyết thông qua 33 nghị quyết, 4 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình; 29 nghị quyết do UBND tỉnh trình; 7 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó có nhiều Nghị quyết về cơ chế, chính sách tác động rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, như quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện trên địa bàn tỉnh; tặng quà tri ân đối với một số đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng, cựu chiến binh gương mẫu của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; quyết định hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm 2025; quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh;...

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã nghe thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; thảo luận, xem xét, đánh giá báo cáo của các cơ quan Tư pháp và một số báo cáo của UBND tỉnh. HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn 3 lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội và Công thương đối với đối với thành viên UBND tỉnh có liên quan về những vấn đề mà cử tri, Nhân dân và dư luận quan tâm. □

BBT

## KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NƯỚC TA NĂM 2025

Ngày 12/11/2024, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 158/2024/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:

Mục tiêu tổng quát: Năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung cao độ hơn nữa cho bổ sung, hoàn thiện, tháo gỡ vướng mắc trong hệ thống pháp luật, hoàn thành về cơ bản việc xử lý những bất cập, tồn đọng, vướng mắc liên quan đến thể chế và tổ chức thực hiện kéo dài, đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu đổi mới sáng tạo, tạo đột phá phát triển đất nước trong tình hình mới. Thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực thực chất, hiệu quả gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng chiến lược, quan trọng quốc gia, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là cho những ngành, lĩnh vực ưu tiên, mới nổi; thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo đảm an ninh, an toàn để thúc đẩy phát triển. Phát triển văn hoá, xã hội gắn kết chặt chẽ, hài hoà với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường phân cấp, phân

quyền thực chất, hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhưng không làm ảnh hưởng, cản trở mà là để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, không hình sự hoá các quan hệ kinh tế và dân sự; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách, thông tin, tuyên truyền với tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; nâng cao uy tín, vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

- Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để tháo gỡ thể chế, khắc phục điểm nghẽn; đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; tập trung cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

- Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

- Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi.

- Tập trung các nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ,

hiện đại, ưu tiên công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các dự án có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số; kết nối hệ thống cao tốc với sân bay, cảng biển và triển khai hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.

- Tập trung thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và trong nội ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp, sáng tạo.

- Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe Nhân dân; đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa.

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

- Tăng cường liên kết vùng, thực hiện hiệu quả quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hoá và kinh tế đô thị.

- Tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nguồn lực để phục vụ phát triển đất nước, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.

- Chủ động hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng, khuyến khích đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. □

## **KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI PHÁT HIỆN, TỔ GIÁC, NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC**

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan, tổ chức trực thuộc trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW. Trong 5 năm (2019 - 2024), các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã tổ chức 165.928 hội nghị, lớp tập huấn cho 8.332.609 lượt cán bộ, đảng viên; phát hành 2.647.081 tài liệu, ấn phẩm có liên quan đến bảo vệ người tố cáo. Trong 5 năm, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương đã ban hành 12.607 văn bản; các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành 10.079 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW.

Qua thực hiện, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm hơn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách; ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, trong đó có nội dung bảo vệ người tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng

trong công tác bảo vệ người tố cáo; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác xây dựng, hoàn thiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo được quan tâm. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trong đó quy định nội dung liên quan đến bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo hướng cụ thể, đồng bộ, xử lý nghiêm khắc, chú trọng các biện pháp phòng ngừa, làm rõ những biểu hiện hành vi trả thù, trù dập người tố cáo dưới mọi hình thức để làm cơ sở nhận diện, phòng ngừa, xử lý các hành vi này.

Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo các cơ quan Quốc hội nâng cao trách nhiệm, bảo đảm chất lượng thẩm tra, thảo luận, cho ý kiến, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện, thông qua các dự luật, pháp lệnh, nghị định có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ người tố cáo. Ban Cán sự đảng Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý.

Các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo, về phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp của viên chức, người lao động; triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “bảo đảm an toàn

cho người tố cáo” và tôn trọng quyền “được bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin khác” của người tố cáo; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ người tố cáo được tăng cường.

Các cấp ủy, cơ quan trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo, cũng như với tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm được giao; lồng ghép công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về bảo vệ người tố cáo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. □

## KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2024

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong năm qua, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Công tác phòng ngừa tội phạm từng bước được triển khai theo chiều sâu, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Tình hình trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng ngừa tội phạm chưa mang lại hiệu quả cao. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam tuy giảm nhưng còn một số vi phạm phải xử lý hình sự. Trật tự an toàn xã hội còn phức tạp, số vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ tăng, xảy ra một số vụ làm nhiều người chết, bị thương. Vi phạm hành chính còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do điều kiện phát sinh

tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục gia tăng; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đề cao; các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thời gian tới, cần chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược từ sớm, từ xa; triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn; tập trung phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình gây rối an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng chống đối; phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay từ sớm, từ cơ sở; tập trung nhận diện và chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế tội phạm bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, xử lý tội phạm, khẩn trương khắc phục dứt điểm các hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra; thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam, giữ... □

## MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ Ở NƯỚC TA THỜI GIAN QUA

Năm 2024, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán

triệt, yêu cầu các đơn vị, lực lượng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình địa bàn, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Các lực lượng chức năng tích cực, chủ động tiến hành biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đúng theo thẩm quyền, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Công tác trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp tổ chức đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đạt hiệu quả cao. Nhiều vụ việc vi phạm lớn đã được phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật; không phát sinh điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác thông tin, tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin được lan tỏa rộng rãi đến nhiều lĩnh vực, địa bàn, đối tượng.

Tuy nhiên, tình trạng thẩm lậu các mặt hàng, như: pháo nổ, thuốc lá điếu, đường cát, hàng dân dụng, điện tử, điện lạnh, thuốc tân dược, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng... còn xuất hiện trên tuyến biên giới tiếp giáp với Campuchia thuộc địa phận các tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Ngoài ra, tại các cảng biển lớn, hàng hóa vi phạm với số lượng lớn đa dạng về chủng loại mặt hàng, cũng như loại hình vi phạm

(quá cảnh, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, nhập kinh doanh...). Trên tuyến cảng hàng không tập trung vào các sân bay quốc tế, như: Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) mặt hàng vi phạm gọn nhẹ dễ vận chuyển, có giá trị cao, như: thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, điện tử, điện lạnh và hàng tiêu dùng khác...

Đối với hàng hóa xuất khẩu, các phương thức, thủ đoạn gian lận, giá mạo xuất xứ, chỉ dẫn địa lý như: doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI) nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu nhưng không trải qua công đoạn gia công, sản xuất hoặc chỉ trải qua công đoạn gia công, sản xuất hoặc lắp ráp đơn giản không đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo quy định nhưng khai xuất xứ Việt Nam (ghi xuất xứ Việt Nam trên nhãn hàng hóa) hoặc hợp thức hóa bộ hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ của Việt Nam (C/O) để xuất khẩu.

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước ngoài, khi đưa về nhà kho, xưởng sản xuất hoặc trong quá trình sang mạn, thay đổi phương tiện vận tải đã được thay đổi nhãn thành hàng hóa có xuất xứ Việt Nam hoặc hợp thức hóa hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ để xuất khẩu nhằm lẫn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của các nước nhập khẩu.

Không chỉ phức tạp trên các tuyến biên giới, ở trong thị trường nội địa nổi lên tình trạng lợi dụng hình thức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Sendo...), các mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo, Youtube...) và lợi dụng hoạt động bưu chính, chuyển phát nhanh, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, Ban

Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các lực lượng thành viên, bộ, ngành, địa phương: (1) tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia của tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. (2) thực hiện cơ chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiệu quả và thực chất; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình, kết quả, phương thức, thủ đoạn; chủ động phối hợp các lực lượng, địa phương có giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. (3) tiếp nhận và xử lý hiệu quả tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường dây nóng; chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tố chức xác minh, xử lý bảo đảm bí mật, kịp thời, hiệu quả các thông tin đường dây nóng. (4) tiếp tục rà soát xử lý khó khăn vướng mắc về thể chế văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ phối hợp và khó khăn vướng mắc khác, tham mưu trình cấp, cơ quan thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế. (5) chấp hành nghiêm chế độ báo cáo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; tham mưu phát động phong trào quần chúng nhân dân, phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. (6) tham mưu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng; khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, tiếp tay, bảo kê cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. □

## ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

Tại Thông báo số 523/TB-VPCP, ngày 16/11/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành cần xác định việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, xóa nhà tạm nhà đột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong quá trình triển khai cần quán triệt phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ". Tập trung triển khai thực hiện Chương trình với tinh thần: "tu tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc với tinh thần cao, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm".

Chính quyền địa phương các cấp có vai trò quyết định sự thành công của Chương trình, trong đó lưu ý phát huy vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc rà soát, xác định đối tượng hỗ trợ, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể để bảo đảm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Đa dạng hóa nguồn lực theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm. Trung ương dành nguồn vốn ngân sách nhà nước theo các chương trình, đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng xã hội, tạo ra phong trào, tổ chức triển khai như chiến dịch, ngày hội xóa nhà tạm, nhà đột nát, tạo sự đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ với tinh

thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định, không để trùng lặp đối tượng, không để bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực, lãng phí.

Mức hỗ trợ nhà ở đối với tất cả các đối tượng (trừ đối tượng hộ thuộc diện bảo trợ xã hội - không có khả năng đối ứng) là 60 triệu đồng/hộ khi xây dựng mới và 30 triệu đồng/hộ khi sửa chữa. Đối với các hộ thuộc 02 chương trình mục tiêu quốc gia: vận động thêm nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm bằng mức trên; không hồi tố đối với các hộ đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở.

Về đối tượng hỗ trợ nhà ở (ngoài hộ người có công với cách mạng), thống nhất hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo số liệu các địa phương đã báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Về đất xây dựng nhà ở, thống nhất chủ trương hỗ trợ xây nhà ở trên đất ở không có tranh chấp, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định theo phân cấp hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Về mẫu nhà ở, giao Bộ Xây dựng Hướng dẫn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng địa bàn.

Các địa phương cần có giải pháp, cách làm sáng tạo, linh hoạt; tăng cường kiểm tra, giám sát về giá nguyên vật liệu xây dựng nhà ở trên địa bàn, chủ yếu sử dụng vật liệu của địa phương; huy động mọi lực lượng hỗ trợ, vận động cộng đồng hỗ trợ gia đình, bản thân gia đình tham gia xây dựng. Lực lượng quân đội, công an tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu, thi công để giảm bớt chi phí. □

(Nguồn: Theo TBNB của Ban Tuyên giáo Trung ương)



## **MỘT SỐ KẾT QUẢ CHUYÊN THĂM SINGAPORE VÀ NHẬT BẢN CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN**

**T**ừ ngày 01 - 07/12/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Singapore và Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Singapore không ngừng phát triển, đạt nhiều dấu mốc quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước về hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; triển khai các hoạt động hợp tác giữa các ủy ban, cơ quan của Quốc hội, giữa các nghị sỹ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phía Singapore quan tâm, có các chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và người Việt Nam tại Singapore sinh sống, làm việc và học tập thuận lợi, góp phần phát triển quan hệ hai nước cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Singapore.

Trong trao đổi, tiếp xúc với Lãnh đạo cấp cao Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nghị sỹ, nhất là nghị sỹ trẻ và nữ nghị sỹ của hai nước; phát huy hơn nữa vai trò cầu nối quan trọng của Liên minh Nghị sỹ hữu nghị trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác giữa các địa phương; tiếp tục thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn; phối hợp hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư tại mỗi nước. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản. Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới trong những năm tới. Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Nhật Bản tiếp tục triển khai hiệu quả vốn ODA thế hệ mới có tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt cho các dự án phát triển hạ tầng của Việt Nam, đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Kết quả chuyến thăm chính thức Singapore và Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên kênh nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Singapore, Nghị viện Nhật Bản đi vào thực chất và bền vững, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ

Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore, cụ thể hóa nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với Singapore, Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực. □

### VỀ TÌNH HÌNH SYRIA THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2024, tình hình xung đột tại Syria liên tục leo thang. Ngày 08/12/2024, phiến quân Syria đã lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sau một cuộc tấn công chớp nhoáng chỉ kéo dài hai tuần.

Vào cuối tháng 11, các nhóm phiến quân, dẫn đầu bởi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), đã mở rộng tấn công, giành quyền kiểm soát một số khu vực tại Aleppo và tỉnh Idlib, Syria. Tổ chức Hayat Tahrir al-Sham (HTS) là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống lại Chính quyền Syria. Tình hình trở nên căng thẳng khi các nhóm phiến quân tiếp tục tiến sâu vào khu vực này. Nga và Iran đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ quân sự và ngoại giao để duy trì quyền kiểm soát của chính phủ của Tổng thống Assad. Tuy nhiên, dưới tác động của cuộc xung đột Ukraine cũng như tình hình xung đột tại dải Gaza, tình hình tại Syria liên tục diễn biến xấu. Tổng thống Bashar al-Assad bị liên minh các lực lượng đối lập Hồi giáo lật đổ. Ông Assad rời bỏ đất nước và sang tị nạn tại Nga sau khi nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tiến hành tấn công chớp nhoáng, giành thắng lợi nhanh chóng trước quân đội Syria.

Diễn biến ở Syria khiến các nước Ả Rập bất ngờ và làm dấy lên lo ngại về làn sóng bất ổn mới trong khu vực. Ngoại trưởng

của 5 quốc gia Ả Rập bao gồm Ai Cập, Qatar, Jordan, Iraq và Saudi Arabia, và những người đồng cấp Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngày 07/12/2024 đã có cuộc họp tại Doha (Qatar) nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Trong bối cảnh lực lượng đối lập Syria giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus, nhiều quốc gia cho biết đang theo dõi sát tình hình nước này. Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Syria, đồng thời cho biết đang theo dõi sát các diễn biến tại Trung Đông. Nga hối thúc tất cả các bên kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chuyển giao quyền lực thông qua các biện pháp hòa bình. Trung Quốc bày tỏ hi vọng tình hình tại Syria sớm ổn định trở lại, đồng thời tích cực hỗ trợ những công dân Trung Quốc có nguyện vọng rời khỏi Syria được an toàn và duy trì liên lạc với các công dân vẫn ở lại đất nước này. Ngày 09/12/2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu nhấn mạnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm về tình hình hiện nay và nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ hợp tác với tất cả các nhóm Syria, bao gồm cả trong quá trình do Liên hợp quốc dẫn đầu, để thiết lập một quá trình chuyển đổi từ chính quyền Assad sang một Syria độc lập, có chủ quyền và một hiến pháp mới. Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng cần nhiều nỗ lực tại Syria để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực trật tự sau 14 năm nội chiến.

Ngày 09/12/2024, Quốc hội Syria ra tuyên bố ủng hộ nguyện vọng của người dân về việc xây dựng một đất nước mới. Đến ngày 10/12/2024, Israel đã phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn, nhằm vào các mục tiêu quân sự trên

khắp Syria. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định các cuộc không kích nhằm tiêu diệt năng lực quân sự còn lại của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và ngăn chặn việc vũ khí rơi vào tay các phần tử khủng bố. Diễn biến tình hình tại Syria là đột biến mới nhất về chính trị an ninh ở khu vực Trung Đông, tác động mãnh mẽ đến chiều hướng xung đột tại khu vực này. □

### VỀ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ TẠI HÀN QUỐC

**H**àn Quốc rơi vào khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ trong bối cảnh các cuộc biểu tình, tụ họp đang lan rộng trên cả nước nhằm kêu gọi Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức sau quyết định ban bố tình trạng thiết quân luật đêm 03/12 và sau đó được dỡ bỏ vào rạng sáng 04/12/2024.

Trong phát biểu gây bất ngờ trên truyền hình vào tối ngày 03/12/2024, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập “có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn”. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980, Hàn Quốc áp dụng biện pháp này. Tuy nhiên, rạng sáng 04/12, chỉ vài giờ sau khi lệnh được ban bố, Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn cấp với tỷ lệ đồng thuận 100%, thông qua nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ lệnh thiết quân luật. Sự kiện này đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia này.

Ngày 05/12/2024, đảng Dân chủ (DP), lực lượng đối lập chính ở Hàn Quốc cho biết họ đang thúc đẩy việc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc tuyên bố thiết quân luật vừa qua. DP và

5 đảng đối lập khác đã đệ trình việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol với lập luận rằng tuyên bố thiết quân luật của Yoon cấu thành hành vi vi phạm Hiến pháp và các luật khác. Đề xuất luận tội trên do 191 nhà lập pháp đối lập đưa ra. Trước đó, ngày 12/10/2024, Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt thường trực để điều tra các cáo buộc hành vi của Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành. Các chuyên gia đánh giá, quyết định của Tổng thống Yoon không chỉ là một sự cố đơn lẻ, mà có thể là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc. Đồng thời, sự bất ổn chính trị sẽ làm tổn hại đến lòng tin của Hoa Kỳ đối với Hàn quốc như một đối tác liên minh, nhất là trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức lên nắm quyền vào tháng 01/2024.

Tình hình kinh tế Hàn Quốc cũng đã phải gánh chịu những tác động khi tỉ giá đồng won Hàn Quốc so với đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng lao dốc trong phiên giao dịch ngày 09/12/2024, với chỉ số KOSPI giảm 2,78%, tương đương 67,58 điểm, xuống còn 2.360,58 điểm - mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023.

Trước những lo ngại từ các diễn biến gần đây, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gửi thông báo đến các phái đoàn ngoại giao tại Seoul, khẳng định tình hình an ninh trong nước vẫn ổn định; sự kiện xảy ra đêm ngày 03/12/2024 không gây ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, kinh doanh hay cuộc sống của người dân. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng mong muốn các phái đoàn ngoại giao chia sẻ thông tin này đến các quốc gia, tránh những

biện pháp phòng ngừa quá mức có thể tác động đến hoạt động kinh tế và du lịch tại quốc gia này. Đồng thời, khẳng định Hàn Quốc quyết tâm duy trì môi trường an toàn, ổn định để đảm bảo cuộc sống người dân và các hoạt động quốc tế không bị gián đoạn. □

### VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG TRÊN CHÍNH TRƯỜNG PHÁP

**T**hủ tướng Pháp Michel Barnier đã bị buộc phải từ chức sau khi các nghị sĩ cánh hữu và cánh tả thống nhất bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại ông. Việc chính phủ Pháp sụp đổ đã đẩy nước Pháp vào tình trạng bất ổn sâu sắc hơn nữa, đồng thời tạo ra khoảng trống quyền lực ở châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh Đức đang trong giai đoạn bầu cử và Mỹ chuẩn bị cho sự trở lại của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Ngày 04/12/2024, đa số đại biểu trong Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu tán thành kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ, buộc Thủ tướng Michel Barnier phải từ chức. Với sự ủng hộ của các đại biểu thuộc đảng Tập hợp Quốc gia (RN), bản kiến nghị của liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) đã nhận được 331 phiếu bầu, vượt xa con số 288 cần thiết để được thông qua.

NFP đưa ra kiến nghị sau khi Thủ tướng Michel Barnier kích hoạt điều khoản 49.3 trong Hiến pháp để thông qua dự thảo Ngân sách An sinh xã hội năm 2025 mà không cần bỏ phiếu tại quốc hội. Động thái của cánh tả đã nhận được sự ủng hộ của đảng cực hữu RN - đảng cũng đưa ra một kiến nghị tương tự. Như vậy, phe cực hữu đã có sự thay đổi về lập trường: từ tuyên bố sẽ “để cho chính phủ tồn tại trong một năm” đến việc tán thành kiến

nghị bất tín nhiệm của cánh tả lật đổ bộ máy hành pháp này chỉ sau gần 3 tháng.

Như vậy, Thủ tướng Barnier đã trở thành thủ tướng Pháp đầu tiên bị buộc phải từ chức bởi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ năm 1962. Ông Michel Barnier cũng trở thành Thủ tướng có thời gian cầm quyền ngắn nhất trong lịch sử nền Cộng hòa thứ 5 của Pháp, với chỉ 3 tháng tại nhiệm. Đây là một bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử chính trị hiện đại của Pháp. Sự việc đã khiến uy tín lãnh đạo của Tổng thống Emmanuel Macron thêm sụt giảm và đối mặt với sức ép lớn ngày càng lớn.

Theo các chuyên gia, với việc chính phủ sụp đổ, gần như chắc chắn rằng nước Pháp sẽ bắt đầu năm 2025 mà không có ngân sách mới. Việc thiếu ngân sách sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực giải quyết nợ mà Pháp đã cam kết với Liên minh châu Âu (EU). Bị đưa vào diện áp dụng thủ tục thâm hụt quá mức, nếu không tuân thủ cam kết, Pháp sẽ phải nộp mức phạt lên tới 0,05%.

Việc không sớm tìm được lối thoát chính trị cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Pháp. Bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi giải tán quốc hội đã gây tâm lý lo lắng tiềm ẩn trong giới đầu tư, làm gia tăng khoảng cách giữa lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Pháp - hiện đã vượt quá 80 điểm cơ bản, mức cao nhất kể từ năm 2012. Chi phí nợ của Pháp vốn đã rất cao có thể sẽ tiếp tục tăng thêm, khiến Pháp phải đi vay với giá cao, thậm chí gần bằng với Hy Lạp.

Cơ quan quan sát Tình hình kinh tế Pháp (OFCE) đã định lượng thiệt hại do bất ổn chính trị gây ra cho nền kinh tế Pháp ở mức 0,2 điểm GDP vào năm 2025, khiến dự báo tăng trưởng của nước này

bị hạn chế ở mức 0,8% trong năm tới. Các doanh nghiệp sẽ giảm tốc độ đầu tư, và tăng trưởng có thể giảm xuống còn 0,5% trong năm 2025. Trong khi đó, các đảng cánh tả và cực hữu sẽ tranh thủ cơ hội này để phát động các cuộc biểu tình, tuần hành, đình công nhằm phản đối chính quyền Tổng thống Macron, đẩy nước Pháp vào một thời kỳ bất ổn mới, căng thẳng xã hội tiếp tục leo thang.

Các chuyên gia cho rằng, sự sụp đổ của chính phủ Pháp sẽ kéo theo nhiều hệ lụy và tác động nghiêm trọng tới tình hình chính trị và kinh tế khu vực châu Âu bởi vị thế cường quốc của Pháp trong EU, nhất là trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế quan trọng của Khối như khí hậu, an ninh, kinh tế và cạnh tranh thương mại...

Về kinh tế, tình trạng bất ổn tại Pháp cũng được cho là sẽ lan rộng sang các quốc gia khác thuộc khu vực đồng euro. Đồng euro đã mất 0,5% giá trị so với đồng đô la Mỹ ngay sau khi chính phủ Thủ tướng Barnier sụp đổ và tiếp tục sẽ chịu áp lực giảm giá, không chỉ vì tình hình tại Pháp mà còn do các bất ổn chính trị tương tự ở Đức. Thị trường tài chính khu vực đồng euro đang đối mặt với rủi ro lớn hơn, đặc biệt khi các nhà đầu tư quốc tế đang và sẽ chuyển hướng sang các thị trường an toàn hơn như Mỹ với Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng chính sách mang tính bảo hộ "Nước Mỹ trên hết". □

### MỘT SỐ DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

- Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 26 của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) tổ chức ngày 08/12/2024 tại thủ đô Tehran (Iran). GECF có 12 thành viên chính thức, bao gồm Algeria, Bolivia, Ai

Cập, Guinea Xích Đạo, Iran, Libya, Nigeria, Qatar, Nga, Trinidad và Tobago, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Venezuela. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cảnh báo, căng thẳng và các mối đe dọa ở khu vực Tây Á, bao gồm cả ở Dải Gaza, Liban và Syria, làm suy yếu sự ổn định của khu vực và ảnh hưởng đến an ninh năng lượng toàn cầu. Hội nghị đã khẳng định các mục tiêu của GECF và tầm quan trọng của hợp tác đa phương nhằm giải quyết các thách thức liên quan đến an ninh năng lượng, ổn định và bền vững. Đồng thời, khẳng định mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên cao kỷ lục vào năm 2023 và ghi nhận dự đoán rằng mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên toàn cầu sẽ tăng 34% vào năm 2050.

- Ngày 09/12/2024, Cơ quan giám sát khí hậu châu Âu Copernicus nhấn mạnh, năm 2024 "chắc chắn" là năm nóng nhất được ghi nhận từ trước đến nay và là năm đầu tiên vượt "lằn ranh đỏ" vốn được vạch ra trong việc bảo vệ hành tinh khỏi tình trạng quá nóng đến mức nguy hiểm. căn cứ dữ liệu tạm thời về mức tăng gần 1,6 độ C, năm 2024 còn là năm dương lịch đầu tiên có nền nhiệt trung bình cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (từ năm 1850-1900) khi nhân loại bắt đầu sử dụng lượng lớn nhiên liệu hóa thạch. Tuyên bố của Copernicus phản ánh một năm mà các nước giàu và nghèo đều phải hứng chịu nhiều thiên tai nghiêm trọng do biến đổi khí hậu xuất phát từ nguyên nhân con người. Nhà khoa học Julien Nicolas tại Copernicus nhận định năm 2025 sẽ bắt đầu với nhiệt độ toàn cầu "ở mức gần kỷ lục" và điều này có thể kéo dài trong vài tháng tới. □

(Nguồn: Theo TBNB của Ban Tuyên giáo Trung ương)

**BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY  
VĨNH PHÚC**

ĐT: (0211) 3847881

**Bản tin  
Sinh hoạt  
chi bộ**

**Số 12  
2024**

**Chỉ đạo nội dung:**

NGUYỄN TUẤN KHANH

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

**Chịu trách nhiệm nội dung:**

NGÔ DUY ĐÔNG

Phó Trưởng ban  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

**Biên tập:**

NGUYỄN HỮU BÌNH

NGUYỄN VĂN HÀ  
NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

**Trình bày, minh họa:**

VĂN HÀ

Email:  
bantinshcb88@gmail.com

Chế bản theo khổ 19x27cm tại Công ty TNHH Phương Mai, số 23 ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Vinh Yên, Vĩnh Phúc.

**MỤC LỤC**

- 1 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chính sách cán bộ  
**ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG**
- 2 Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Ty năm 2025  
**NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2025)**
- 4 Đảng Cộng sản Việt Nam - Bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội  
**CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 -2030 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG**
- 6 Nội dung trọng tâm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
- 10 **PHAN THANH NAM**  
Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh  
**THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM**
- 12 **HOÀNG LONG BIÊN**  
Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025
- 16 **NGUYỄN NGỌC PHI**  
Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025 trên địa bàn tỉnh  
**TIN TRONG TỈNH**
- 19 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
- 20 Triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về giáo dục và đào tạo
- 21 Tỉnh ủy tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
- 23 Tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ hai, năm 2024
- 24 Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng  
**TIN TRONG NƯỚC**
- 25 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta năm 2025
- 26 Kết quả thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
- 27 Kết quả công tác thi hành pháp luật năm 2024
- 28 Một số kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở nước ta thời gian qua
- 30 Đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước  
**HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TIN THẾ GIỚI**
- 31 Một số kết quả chuyến thăm Singapore và Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
- 32 Về tình hình Syria thời gian gần đây
- 33 Về tình hình chính trị tại Hàn Quốc
- 34 Về cuộc khủng hoảng trên chính trường Pháp
- 35 Một số diễn biến tình hình thế giới thời gian gần đây

# CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG CỦA TỈNH NĂM 2025

## Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP - giá so sánh 2010 tăng 8-9%.
- Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn chiếm khoảng 30-35% GRDP theo giá hiện hành.
- Tổng thu ngân sách nhà nước phần đầu đạt 27.026 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 22.026 tỷ đồng
- Thu hút 600 triệu USD vốn FDI và 3.000 tỷ đồng vốn DDI.
- Tỷ lệ dân số đô thị (dân số đô thị tại các khu vực đã được công nhận đô thị) đạt 50%.

## Các chỉ tiêu về xã hội:

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 87,5%.
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn khoảng 0,3%.
- Giải quyết việc làm mới cho khoảng 16-17 nghìn lao động.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo phần đầu đạt 82%, trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 40%.
- Số bác sĩ/vạn dân đạt 16,3 bác sĩ/vạn dân.
- Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 52 giường/vạn dân.
- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số.

## Các chỉ tiêu về môi trường:

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt ổn định 25%.
- Tỷ lệ hộ ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 84%.
- Tỷ lệ dân số đô thị loại IV trở lên được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 96%.
- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường khu vực đô thị đạt 98% và khu vực nông thôn đạt 80%.



**(Nguồn: Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025)**

# ĐỊNH HƯỚNG SẮP XẾP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Theo Công văn số 7968/BNV-CCVC ngày 8/12/2024 của Bộ Nội vụ

Chức danh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý



Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định

Chức danh do cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo,  
cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý

## Người đứng đầu



Lựa chọn người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mới sau sắp xếp; nhân sự được lựa chọn có thể ở trong hoặc ngoài các cơ quan, tổ chức, đơn vị sáp nhập, hợp nhất

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sắp xếp không tiếp tục làm người đứng đầu thì sắp xếp, bố trí ở vị trí cấp dưới liền kề

## Cấp phó của người đứng đầu



Căn cứ thực trạng số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sáp nhập, hợp nhất, lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương quyết định bố trí cấp phó của người đứng đầu

Số lượng cấp phó của người đứng đầu sau sắp xếp có thể cao hơn quy định nhưng phải xây dựng phương án giảm số lượng cấp phó theo quy định trong thời hạn **05 năm** (kể từ ngày phê duyệt)

**CBCCVC không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý**



Sắp xếp, bố trí đối với CBCCVC phù hợp với nhiệm vụ CBCCVC đang đảm nhiệm trước sáp nhập, hợp nhất; không còn nhiệm vụ thì bố trí sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc giải quyết chế độ chính sách theo quy định



Số lượng biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị mới tối đa không vượt quá tổng số CBCCVC hiện đang có mặt trước khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất, nhưng phải xây dựng phương án giảm biên chế trong thời hạn **05 năm** (kể từ ngày phê duyệt)



Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tình hình mới.